



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

3 เมษายน 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 3 เม.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 26,840 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,711,595 ราย เสียชีวิต 97 ราย เสียชีวิตสะสม 25,415 ราย รักษาหายเพิ่ม 23,412 ราย รักษาหายสะสม 3,427,054 ราย ยังรักษาอยู่ 259,126 ราย

สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 490,714,576 (+1,006,585) ราย เสียชีวิต 6,173,809 (+2,628) ราย รักษาหาย 425,546,315 (+978,650) ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ **ฟิลิปปินส์** ประชานาธิปไตยมอบทหารจัดส่งวัคซีน แก้ปัญหาการกระจายวัคซีนในท้องถิ่น WHO เผย XE ซึ่งเป็นสายพันธุ์ย่อยตัวใหม่ล่าสุดของโอมิครอนสามารถแพร่เชื้อได้มากกว่า BA.2 ราว 10%/ แสดงความกังวลเพิ่มขึ้น กรณีที่มีการลดการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ขณะที่ประเทศต่างๆทั่วโลกเริ่มกลับมาเปิดประเทศ **จีน** นักวิทยาศาสตร์ฮ่องกงกำลังจับตาดูอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับการแพร่เชื้อและอาการป่วยจากเชื้อโควิด 19 กลายพันธุ์โอมิครอนลูกผสม XE หลังพบผู้ติดเชื้อ 2 คน **แคนาดา** ประกาศผ่อนปรนมาตรการควบคุมชายแดน โดยอนุญาตให้ผู้เดินทางที่ฉีดวัคซีนโควิด 19 ครบโดส ไม่ต้องตรวจโรคและกักตัว

### ประเด็นสำคัญ

#### 1. วัคซีนเข็มกระตุ้น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ TNN

- นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผอ.กองระบาดวิทยา กล่าวว่า สร.ไม่ได้กังวลจำนวนผู้ติดเชื้อจะมากหรือน้อย แต่เป็นห่วงกลุ่มผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวที่เสี่ยงอาการรุนแรง เมื่อมีผู้ติดเชื้อมากขึ้นก็จะทำให้ตัวเลขผู้ป่วยหนัก ปอดอักเสบและเสียชีวิตสูงขึ้นด้วย จึงต้องรีบฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ซึ่งกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงยังฉีดต่ำกว่าเป้าหมายพอสมควร ส่วนความกังวลถึงการเสียชีวิตหลังรับวัคซีนหรือมีอาการผลข้างเคียงหนัก ย้ำว่าวัคซีนมีความปลอดภัย จากการฉีดไปเป็นจำนวนมากมีผู้เสียชีวิตจากวัคซีนโดยตรงมีเพียง 4-5 รายเท่านั้น โดยมีสาเหตุมาจากการแพ้วัคซีน การรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อรายวัน ด้วย RT-PCR หรือ จาก ATK สร.รายงานตามข้อเท็จจริงไม่มีการปกปิดข้อมูล แต่สิ่งสำคัญที่จะเน้น คือ จำนวนผู้ป่วยหนักและเสียชีวิตที่ต้องควบคุม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, sondhitalk

- ผวจ.ตรัง พร้อมจนท.สร. ฝ่ายปกครอง ตำรวจ และ อสม.ในพื้นที่ ร่วมจัดกิจกรรม Kick off สัปดาห์ณรงค์ อสม.เคาะประตูบ้าน เชิญชวนประชาชนกลุ่ม 608 เข้ารับการฉีดวัคซีนกระตุ้น เพื่อลดความรุนแรง และลดโอกาสการเสียชีวิตระหว่างวันที่ 28 มีนาคม ถึงวันที่ 8 เมษายน 2565 เพื่อเร่งกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้เกิดขึ้นทันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ป้องกันการติดเชื้อในกลุ่มดังกล่าว เนื่องจากขณะนี้ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นเพียงร้อยละ 20.69

#### 2. โอมิครอนสายพันธุ์ย่อย XE

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ประชาชาติธุรกิจ, ข่าวหุ้น, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, ข่าวสด, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, แนวหน้า, newtv, thaipbs, sondhitalk, thestandard, amarintv, kapook, isranews, thebangkokinsight, mcot, ch7, newtv, TNN, workpointtoday, nationtv, Chiangmainews, moneyandbanking)

- ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ รพ.รามาธิบดี ตรวจพบสายพันธุ์ลูกผสม XE จากการถอดรหัสพันธุกรรม ทั้งจีโนมจากตัวอย่างสวอปจากผู้ติดเชื้อชาวไทย 1 ราย และจากการตรวจกรองด้วยเทคโนโลยี Massarray Genotyping พบสายพันธุ์ลูกผสมเดลตาครอน (เดลตา X โอมิครอน) อีก 1 ราย ซึ่งต้องยืนยันด้วยการถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมอีกครั้งหนึ่ง

- ด้านศ.เกียรติคุณ ดร.วสันต์ จันทราทิตย์ หัวหน้าศูนย์จีโนมฯ กล่าวว่า ขณะนี้กำลังตรวจสอบรายละเอียดผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ลูกผสม XE ในคนไทย 1 ราย ไปยังสถานพยาบาลอยู่ระหว่างรอข้อมูล ทั้งนี้ การถอดรหัสพันธุกรรม เมื่อได้รับตัวอย่างมากจะเป็นเวลาอันหลังไปเป็นสัปดาห์ ส่วนใหญ่ผู้ติดเชื้อจะหายป่วยแล้ว จึงต้องรอความชัดเจนอีกครั้ง สำหรับสายพันธุ์ XE พบที่อังกฤษเมื่อ ม.ค.ที่ผ่านมา เป็นการผสมกันระหว่างโอมิครอน BA.1 กับ BA.2 แพร่ได้เร็วกว่า BA.2 ราวๆ 10% และเร็วกว่าโอมิครอนดั้งเดิม 43% แต่ไม่พบว่ามีความรุนแรงกว่า BA.2 และไม่พบว่ามีการหลบภูมิต่อวัคซีนแตกต่างจาก BA.2 ซึ่งวัคซีนที่ฉีดในปัจจุบันหากสูตรไหนมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพต่อสายพันธุ์ BA.2 ก็มีผลต่อสายพันธุ์ลูกผสม XE เช่นกัน

#### 3. สิทธิเข้ารับการรักษา กลุ่ม 608

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด, มติชน, แนวหน้า, สยามกีฬา

- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย นายกษามีความห่วงใย หลังพบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่ม 608 เป็นกลุ่มที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงที่สุด ให้ถือว่าเป็นคนไข้กลุ่มสีเหลือง มีสิทธิเข้ารับการรักษาใน รพ.ทุกแห่ง

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ทั้งรัฐและเอกชน ตามเกณฑ์UCEP Plus ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งคัดกรองผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลให้เร็วที่สุด ไม่ต้องรอรักษาตามอาการ เพื่อลดการสูญเสีย ส่วนผู้ตรวจ ATK แล้ว พบผลตรวจขึ้นสองขีดหรือพบเชื้อ ให้เข้ารับบริการการรักษาตามสิทธิได้ฟรี ย้ำทุกคน ทุกฝ่าย ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันของ สธ. อย่างเคร่งครัด</p> <p><b>4. โรคประจำถิ่น</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. เดลินิวส์, มติชน</p> <p>-นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า โควิด 19 ทำให้ประชาชนเดือดร้อนไปทั่ว แต่รัฐบาลที่บริหารประเทศบกพร่อง ผิดพลาดมาโดยตลอด ไม่เพียงทำให้วิกฤติโรคระบาดหนักมากกว่าที่ควรจะเป็น แต่ยังทำให้เกิดวิกฤติเศรษฐกิจปากท้อง รัฐบาลควบคุมไม่ได้ผู้ติดเชื้อเกินหมื่นทุกวัน เจอ-แจก-จบ แยก สุดท้ายประชาชนกลายเป็นคนที่ถูกทิ้งให้จบเจ็บตายรายวัน ในทางวิชาการประเมินกันมากกว่า โอมิครอนติดลมบน หลังสงกรานต์มีโอกาสระบาดรุนแรงเป็นโพลามุ่งรัฐบาลไม่มีมาตรการที่ชัดเจนในการรับมือแต่พยายามยัดเยียดเป็นโรคประจำถิ่น</p> <p>-นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลประกาศเช่นนี้ถือว่ามีความหมายการทำงานชัดเจนซึ่งเป็นความท้าทายของรัฐบาลและคนไทยที่ต้องร่วมมือกัน ขณะนี้บางประเทศเริ่มประกาศเตรียมให้โควิดเป็นโรคประจำถิ่นตามหลักวิชาการ และหันมาใช้แนวทาง Living with COVID เหมือนในอดีต ที่เคยเกิดโรคอุบัติใหม่และท้ายที่สุดก็ปรับเป็นโรคประจำถิ่น ส่วนเรื่องจำนวนผู้ติดเชื้อที่จะเพิ่มขึ้นหลังเทศกาลสงกรานต์และคุณภาพของบริการเจอ-แจก-จบ รัฐบาลมีแผนรองรับและกำลังพัฒนาให้ดีขึ้น</p> <p><b>5. ขวน รพ.เอกชน เข้าร่วมให้บริการผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ thebangkokinsight</p> <p>-นพ.เฉลิม ชาญพาณิชย์ นายกสมาคมรพ.เอกชน เชิญชวนให้ รพ.เอกชน เข้าร่วมให้บริการผู้ป่วยโควิด 19 กลุ่มสีเขียวตามเกณฑ์ใหม่ที่ สปสช. ประกาศ ซึ่งถือเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระภาครัฐ และทำผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น</p> <p><b>6. ชาวปลอม</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ผู้จัดการ</p> <p>-กรมการแพทย์ ตรวจสอบประเด็นหญิงตั้งครรภ์ 3 เดือน แล้วกินยาฟิวิราเวียร์ อาจทำให้ทารกในครรภ์พิการ พบเป็นข้อมูลบิดเบือน พร้อมชี้แจงว่าหญิงตั้งครรภ์มีความเสี่ยงสูง จึงมีการพิจารณาการใช้ยาต้านไวรัสเหมือนกับผู้ที่ไม่ได้ตั้งครรภ์โดยขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วย ประวัติและความเสี่ยง ต้องให้แพทย์เป็นคนสั่งยา</p> <p>-อ.ย. ตรวจสอบประเด็นการแชร์เรื่องยาฆ่าเชื้อพยาธิ Ivermectin ใช้รักษาโควิด 19 ได้ พบเป็นชาวปลอม พร้อมชี้แจงว่ายา Ivermectin ยังมีข้อมูลการศึกษาด้านประสิทธิภาพในการรักษาโรคติดเชื้อโควิด 19 ไม่เพียงพอ จึงยังไม่สามารถสรุปถึงประสิทธิภาพในการรักษาโรคติดเชื้อโควิด 19</p>	
<p><b>มาตรการ สธ. และประเด็นอื่นๆ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.เดลินิวส์</p> <p>- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย นายกฯ มอบนโยบายให้เร่งผลักดันนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาาระบบบริการสาธารณสุขให้มีความทันสมัยช่วยประชาชน โดยนายกรัฐมนตรีได้กำกับและสั่งการให้หน่วยงานต่าง ๆ เดินหน้าขับเคลื่อน และส่งเสริมให้มีการนำนวัตกรรมเทคโนโลยี และระบบดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ในวงกว้าง</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ผู้จัดการ, โพสต์ทูเดย์</p> <p>-พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มท. กล่าวถึง มาตรการป้องกันโควิด 19 ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ให้ออกรายประชุมของ ศบค. ในวันที่ 8 เมษายนนี้ ว่าจะมีมาตรการเพิ่มเติมหรือไม่ จากนั้นจะแจ้งลงไปในพื้นที่ถึงเรื่องการปฏิบัติตัว พร้อมเชื่อว่าไม่มีการแพร่ระบาดจนเกินความสามารถของสาธารณสุข และสังคมจะอยู่ด้วยความเรียบร้อย</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ มติชน</p> <p>-นายสง่า เรืองวัฒนกุล นายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจถนนข้าวสาร กล่าวว่า จะไม่มีการจัดกิจกรรมงานเล่นน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เนื่องจากภาครัฐมีการเข้มงวดและกำหนดกฎระเบียบหลายเรื่องจนมีข้อจำกัด แต่ร้านยังเปิดและปิดตามเวลาที่รัฐกำหนด</p>	
<b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b>	
<p><b>กัญชา</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. เปิดการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 7 ณ ศูนย์ประชุมฯ จ.ขอนแก่น ว่า เขตสุขภาพที่ 7 ได้ขับเคลื่อนกัญชาเสรีทางการแพทย์อย่างครบวงจร วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ มีการนำกัญชากัญชงมาต่อยอดทางธุรกิจด้วยการใช้จุดเด่นของอัตลักษณ์อีสาน ที่น่าสนใจ คือ การนำผลิตภัณฑ์กัญชา-</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>กัญชง ไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจสปาแนวอีสานขีดเส้น ภายใต้แนวคิดผนวกกันขงดื่มกัญชา ในสปาอีสาน ช่วยให้ผู้ใช้บริการรู้สึกสบายและผ่อนคลายยิ่งขึ้น</p> <p>-ด้าน นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวว่า เขตสุขภาพที่ 7 ได้ขับเคลื่อนงานกัญชาอย่างเข้มแข็ง มีพื้นที่สำหรับปลูกกัญชา-กัญชง ถึง 160,463 ตารางเมตร มี รพ.ที่มีศักยภาพในการผลิตยาจากกัญชาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร คือ รพ.มหาสารคาม รพ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด รพ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ และรพ.พล จ.ขอนแก่น.</p>	
<p><b>พืชกระท่อม</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์</p> <p>-นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช เผยการผลักดันพืชกระท่อมให้เป็นพืชเศรษฐกิจยังมีปัญหา 2 ส่วน คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.ร่าง พรบ.พืชกระท่อมยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของ กกก.วิสามัญร่วมกันของสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา</li> <li>2.อย.ยังไม่มีกรออกประกาศที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการแปรรูปพืชกระท่อม และผลิตเป็นสินค้าส่งออกของเกษตรกร ดังนั้นถ้ารัฐบาลยังไม่เร่งวางแผนการแปรรูป การส่งเสริมด้านอุตสาหกรรม และการทำการตลาดที่ดี ก็เป็นเรื่องยากในการทำให้พืชกระท่อมเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่</li> </ol>	
<p><b>ค่านส.แบนส่วนประกอบบุหรี่</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า</p> <p>-ภาคีชาวไร่ยาสูบ ค้านร่างกฎกระทรวง สธ. ที่กำหนดส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยาสูบและสารที่เกิดจากการเผาไหม้ของส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยาสูบฯ เพราะกฎหมายนี้ห้ามการใส่ส่วนประกอบและสารปรุงแต่งทั้งหมดในบุหรี่ ซึ่งจะทำให้บุหรี่ที่ผลิตในประเทศไทย ต้องโดนถอดออกจากตลาด และบุหรี่เถื่อนจะทะลักเข้าไทย รัฐบาลจะขาดรายได้จากการเก็บภาษีสรรพสามิตฯ และอื่นๆ รวมประมาณ 9 หมื่นล้านบาท ชาวไร่กว่า 30,000 ครัวเรือนใน 15 จังหวัดต้องไร้อาชีพ นี่คือการที่รัฐบาลกำลังซ้ำเติมและทำลายอาชีพการทำยาสูบที่อยู่คู่กับประเทศไทยมากกว่า 80 ปี</p>	-